

Số: 247/UBND-KTTH

Hung Yên, ngày 18 tháng 02 năm 2011

V/v đề nghị bổ sung vốn Trái phiếu Chính phủ  
để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình  
Cải tạo, nâng cấp đường 200 tỉnh Hưng Yên

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Đường tỉnh lộ 200 là tuyến đường giao thông huyết mạch để phát triển kinh tế cho 5 huyện: Tiên Lữ, Phù Cù, Kim Động, Ân Thi, Yên Mỹ (trong đó có 3 huyện kém phát triển nhất của tỉnh là Phù Cù, Ân Thi và Tiên Lữ), nhưng do nhiều năm không được đầu tư, nên đã bị xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường xuất hiện nhiều ổ gà, nhiều đoạn quá hẹp, sát với dân cư và bờ sông, nhiều đoạn bị sạt lở nghiêm trọng làm mặt đường bị thu hẹp; hầu hết các cầu, cống qua đường đã bị hỏng quá nặng, nhiều cầu, cống đã bị sập không đảm bảo an toàn cho giao thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng cho người tham gia giao thông.

Xuất phát từ tính chất cấp bách phải cải tạo, nâng cấp tuyến đường này, để đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội và an sinh xã hội, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân 05 huyện nói riêng và của cả tỉnh nói chung; tỉnh Hưng Yên đã tiến hành lập và phê duyệt dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh lộ 200 với tổng mức đầu tư 974,235 tỷ đồng. Dự án được đầu tư từ năm 2009, đến nay tổng số vốn đã bố trí cho dự án là 200 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Tiến độ triển khai của dự án rất nhanh, hiện tại đã tổ chức ký hợp đồng cho tất cả các gói thầu, đến nay đã có 04 gói thầu xây lắp cơ bản hoàn thành, các gói thầu xây lắp còn lại đang được nhà thầu tổ chức triển khai thi công đều trên toàn tuyến. Ước khối lượng thực hiện đến 31/12/2011 đạt khoảng 550 tỷ đồng, bằng 56,4% tổng mức đầu tư của dự án. Với quyết tâm của tỉnh, chủ đầu tư và nhà thầu thì dự án này sẽ hoàn thành để bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2013.

Theo dự kiến phương án phân bổ vốn Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 thì các dự án cấp bách của tỉnh Hưng Yên (trong đó có dự án cải tạo, nâng cấp đường 200) được phân bổ cả giai đoạn 2012-2015 khoảng gần 40% tổng mức đầu tư của dự án; với số vốn dự kiến phân bổ này thì công trình Cải

tạo, nâng cấp đường 200 không thể hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng theo đúng tiến độ đã đề ra. Do tính cấp chất bách của dự án, cùng với việc nguồn vốn ngân sách tỉnh quá khó khăn, để đẩy nhanh tiến độ thi công và tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thi công sớm hoàn thành công trình bàn giao đưa vào sử dụng, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và khu vực, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ sung thêm 380 tỷ đồng (Ba trăm tám mươi tỷ đồng) vốn Trái phiếu Chính phủ (ngoài số vốn Trung ương đã dự kiến phân bổ vốn Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 cho tỉnh Hưng Yên) để đầu tư cho dự án Cải tạo, nâng cấp đường 200 của tỉnh Hưng Yên.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên rất mong được sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư./. *a*

**Nơi nhận:**

- Như KG;
- Thường trực Tỉnh uỷ (để b/c)
- Chủ tịch và các phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở: KHĐT, TC, GTVT;
- Lãnh đạo VP;
- CV: KTTH<sup>T</sup>, GTTL;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



*Nguyễn Xuân Thới*  
**Nguyễn Xuân Thới**